

TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 9 ĐANG GIẢI QUYẾT
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)

TT	Lĩnh vực; Nội dung	Ghi chú
1	Nông nghiệp và PTNT	
	<p>1. Cử tri thị trấn Nénh đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống mương tiêu thoát nước trên địa bàn thị trấn. Vì hệ thống mương tiêu thoát nước hiện nay vừa nhỏ, vừa nông do đó không đảm bảo cho việc tiêu thoát nước. Vừa qua sau mỗi trận mưa lớn rất nhiều khu vực trên địa bàn thị trấn đã bị ngập úng làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân trên địa bàn.</p> <p>Hệ thống tiêu thoát nước theo đề nghị của cử tri thị trấn Nénh là trục tiêu giáp xã Quảng Minh chảy qua xóm Cầu thuộc TDP Sen Hồ, cống vực xuôi theo TDP Yên Ninh, TDP Hoàng Mai chảy về kênh tiêu T1 trạm bơm Trúc Tay, xã Vân Trung; hiện bèo, rác, vật liệu xây dựng, đất đá, gạch vỡ, bùn lắng nhiều năm chưa được nạo vét khơi thông, đặc biệt là đoạn từ cống qua đường tỉnh 295B chảy ra khu chợ Nénh mới, khu vực này đang san lấp mặt bằng để xây dựng chợ đã lấp hết phần kênh dẫn tiêu thoát sang TDP Yên Ninh ra kênh tiêu T1 trạm bơm Trúc Tay nên khi mưa to gây ngập, tiêu thoát nước chậm, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.</p> <p>Ngày 16/9/2022, Chủ tịch UBND huyện ban hành Công văn số 2986/UBND-KT về việc yêu cầu UBND thị trấn Nénh xây dựng kế hoạch tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống tiêu thoát trên, thời gian xong trước ngày 20/10/2022 và chỉ đạo các TDP tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý các tổ chức, cá nhân đổ vật liệu xây dựng, đất đá, gạch vỡ, rác sinh hoạt...gây ách tắc dòng chảy. Đồng thời yêu cầu Chủ đầu tư san lấp mặt bằng khu chợ Nénh mới thực hiện khơi thông dòng chảy qua khu vực san lấp, đảm bảo thông thoáng dòng chảy tiêu nước cho lưu vực này. Tuy nhiên, qua kiểm tra của Phòng Kinh tế thì UBND thị trấn Nénh chưa tổ chức nạo vét theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện tại văn bản số 2986/UBND-KT; ngày 22/11/2022, UBND huyện tiếp tục có văn bản số 3956/UBND-VT về việc phê bình trong việc chấp hành nhiệm vụ được giao, trong đó tiếp tục yêu cầu UBND thị trấn Nénh thực hiện nghiêm nội dung trên, thời gian xong trước ngày 10/12/2022, giao Phòng Kinh tế kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của UBND thị trấn, kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện.</p>	

2. Cử tri xã Hương Mai có ý kiến: Xã Hương Mai có tuyến đường kênh 3 từ nhánh 2 đường vành đai IV đến đường tâm linh xã Trung Sơn, chiều dài khoảng 4km. Hiện, đoạn đầu từ nhánh 2 đường vành đai IV đến cửa làng Xuân Lạn, đoạn cuối từ Kè Bài thôn Đống Mối đến ngã tư đường tâm linh xã Trung Sơn đã được cứng hóa, trải áp phan. Hiện nay còn đoạn giữa từ cửa làng Xuân Lạn đến Kè Bài thôn Đống Mối có chiều dài khoảng 2km đã xuống cấp nghiêm trọng mặt kênh thấp và hẹp, khi có mưa lớn nhiều đoạn bị tràn làm ảnh hưởng đến đi lại và sản xuất của nhân dân. Đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí kinh phí cứng hóa mặt đoạn kênh còn lại trên để đảm bảo phục vụ sản xuất và đi lại của người dân.

Khu vực kênh 3 từ kè Bài đến thôn Xuân Minh, xã Hương Mai dài khoảng 1,0 km, mặt kênh chưa được cứng hóa, nhiều đoạn bị lở, lún sụt; khu vực từ cống Đầu Khẩu đến Cầu Tây thuộc thôn Xuân Lạn dài khoảng 800 m, nhiều đoạn bị lún sụt, khi mùa mưa nước kênh 3 đầy nhiều đoạn trũng bị tràn gây ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Ngày 26/10/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2063/QĐ-UBND Phê duyệt đề án cải tạo, xây dựng các tuyến đường đầu nối giao thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025. Hiện các công trình trên đang được triển khai thực hiện.

3. Cử tri thôn Quả, xã Trung Sơn đề nghị UBND huyện xem xét, hỗ trợ kinh phí để cải tạo, sửa chữa 02 máy bơm nước ở khu vực đồng Trái và đồng Dĩnh để phục vụ sản xuất. Vì hai trạm bơm này được xây dựng và lắp đặt từ năm 1990 hiện nay đã bị hỏng, không đáp ứng được nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân.

Trên địa bàn thôn Quả, xã Trung Sơn có 02 trạm bơm tưới cụ thể như sau:

- Trạm bơm tưới Đồng Dĩnh là trạm bơm tưới được xây dựng từ năm 1990, phục vụ tưới cho khoảng 13,5 ha diện tích đất nông nghiệp cho cả 3 vụ hiện nhà trạm đã xuống cấp hư hỏng, trần nhà bong tróc, máy cũ hư hỏng thường xuyên, việc lấy nước để tưới rất khó khăn, sửa chữa rất tốn kém nhưng không hiệu quả.

- Trạm bơm tưới Đồng Trái là trạm bơm tưới được xây dựng từ năm 1990, phục vụ tưới cho khoảng 14 ha diện tích đất nông nghiệp cho cả 3 vụ hiện nhà trạm đã xuống cấp hư hỏng, trần nhà bong tróc, tường nhà bục vỡ, máy cũ hư hỏng thường xuyên, ống xả, hút cũ han gỉ, việc lấy nước để tưới rất khó khăn, sửa chữa rất tốn kém nhưng không hiệu quả.

Ngày 28/11/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định 2205/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp

	<p>bền vững, nâng cao hiệu quả, giá trị sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025, trong đó đã đưa vào hỗ trợ thôn Quả kinh phí để đầu tư xây dựng 02 trạm bơm trên.</p> <p>4. Cử tri thôn Trung Đồng, xã Vân Trung có ý kiến: Hiện nay, đơn vị thi công tuyến mương thoát nước thải của thôn đã thi công 02 đầu tuyến mương, còn đoạn giữa chưa thi công gây ách tắc dòng chảy và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo nhà thầu tiếp tục thi công hoàn thiện tuyến mương thoát nước thải nêu trên.</p> <p>Qua kiểm tra cho thấy: Hiện tuyến mương tiêu thoát nước thải trên do Công ty Sài Gòn-Bắc giang làm Chủ đầu tư và đang trong giai đoạn hoàn thiện. UBND huyện đã đề nghị Công ty Sài Gòn-Bắc giang đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến mương tiêu trên để không làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân thôn Trung Đồng, xã Vân Trung</p>	
2	Tài nguyên và Môi trường	
	<p>Cử tri TDP số 1, thị trấn Bích Động có ý kiến: Hiện nay, toàn bộ khu vực phía sau Trung tâm GDTX và DN huyện là khu đất trống, bỏ hoang đã lâu không sử dụng, trong quy hoạch là đất giáo dục. Đề nghị UBND huyện xem xét, điều chỉnh quy hoạch khu đất này sang đất văn hóa để xây dựng nhà văn hóa và trung tâm sinh hoạt cộng đồng của TDP. Vì diện tích nhà văn hóa của TDP hiện nay rất chật hẹp trong khi dân số ngày càng đông, không đảm bảo tổ chức các hội nghị, sinh hoạt cộng đồng KDC.</p> <p>Về nội dung này, UBND huyện đã có Tờ trình số 506/TTr-UBND ngày 09/11/2022 về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Việt Yên, trong đó có phần diện tích cử tri đang có ý kiến đã trình UBND tỉnh và đang chờ phê duyệt theo quy định Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường đang xin ý kiến hội đồng thẩm định đề thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, trình UBND tỉnh phê duyệt.</p>	
3	Tài chính – Kế hoạch	
	<p>1. Cử tri xã Vân Hà có ý kiến: Vừa qua do tình hình mưa lớn lũ lụt nước sông dâng cao, làm sạt lở ảnh hưởng nhiều đoạn đường và vườn của một số hộ gia đình. Qua kiểm tra cho thấy: Đoạn từ nhà ông Chính Thảo xuống khu sân bóng gần trạm xử lý nước thải bị sạt lở với chiều dài khoảng trên 800m, chiều sâu vài mét. Vậy, đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư gia cố kè đá đoạn đường này để đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời bảo vệ được khu di tích bồi hiện hữu, tránh hiện tượng sạt lở sâu vào trong đê.</p>	

Đối với nội dung trên, Phòng Kinh tế đã phối hợp với UBND xã Vân Hà tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực sạt lở, kết quả cụ thể như sau: Chiều dài cung sạt khoảng 850 m. Chiều sâu cung sạt từ 4,0-4,5 m; Điểm sạt lở cách đường đê từ 12-17 m. (toàn bộ khu vực ruộng canh tác nông nghiệp của nhân dân). Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giao UBND xã Vân Hà phối hợp cơ quan chuyên môn khảo sát chi tiết, xây dựng phương án khắc phục sự cố nêu trên; báo cáo, đề xuất UBND huyện trước ngày 15/12/2022. Trên cơ sở đó, UBND huyện sẽ giao cơ quan chuyên môn thẩm định, tham mưu hỗ trợ kinh phí để khắc phục sự cố trên.

2. Cử tri thôn Vân Cốc 4, xã Vân Trung đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư cải tạo nâng cấp các tuyến đường đấu nối ra QL37 nối dài hướng đi ra cổng KCN Vân Trung và đấu nối tuyến đường từ cửa Chùa thôn Vân Cốc 2,3,4 hướng đi KCN Quang Châu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công nhân và nhân dân.

Các tuyến đường trên thuộc phạm vi dự án: Khu nhà ở xã hội Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang do Công ty TNHH FuGiang làm Chủ đầu tư và thuộc Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hiện dự án đang tiến hành thu hút đầu tư; khi dự án được triển khai sẽ đồng thời nâng cấp các tuyến đường trên theo ý kiến cử tri nêu.

3. Cử tri thôn Đình Cả, xã Quảng Minh có ý kiến: Hiện nay trường THCS Quảng Minh khu 1 (trường cũ) không sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn về kiểm tra, tháo dỡ các hạng mục công trình đã hư hỏng để đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời đề nghị UBND huyện quan tâm dành một phần diện tích đất của trường làm khuôn viên sinh hoạt văn hóa cộng đồng, một phần dành cho đất lịch sử văn hóa Đền Đống nhằm đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của cử tri.

Qua báo cáo của UBND xã Quảng Minh tổng số phòng học 12 phòng, thời gian xây dựng từ năm 1991. Do điều kiện, diện tích không đảm bảo cho việc dạy và học, năm 2017 trường đã chuyển sang khu mới, cơ sở vật chất tại trường cũ đã xuống cấp nghiêm trọng. Ngày 03/11/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Công văn số 3689/UBND-TCKH về việc giao UBND xã Quảng Minh tiến hành thanh lý tài sản của trường THCS Quảng Minh 1 cũ nhưng đến nay UBND xã chưa thực hiện xong nội dung này. Đồng thời tại vị trí trường THCS Quảng Minh 1 cũ, UBND xã đã có chủ trương bố trí 900m² làm khuôn viên Đền Đống, phần diện tích còn lại làm khuôn viên cây xanh và khu vui chơi thể thao cho nhân dân 02 thôn.

4. Cử tri thôn Tam Tầng, xã Quang Châu có ý kiến: Trong quá trình triển khai thực hiện dự án xây dựng KDC Đồng Vân - Bắc Giang Quang Châu, đơn vị thi công đã lắp hệ thống mương thoát nước của KDC thôn Tam Tầng, gây ngập úng mỗi khi mưa lớn. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đơn vị thi công xây trả lại mương thoát nước trên.

Đối với nội dung trên, UBND huyện đã giao Ban QLDA ĐTXD huyện kiểm tra, báo cáo kết quả như sau: Ngày 10/8/2022, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã Quang Châu, lãnh đạo thôn Tam Tầng và các đơn vị có liên quan tổ chức buổi làm việc kiểm tra thực tế tại hiện trường dự án Xây dựng khu dân cư Đồng Vân, khu dân cư Bắc Quang Châu. Qua kiểm tra cho thấy: Ranh giới của dự án xây dựng khu dân cư Đồng Vân, khu dân cư Bắc Quang Châu tới tường mương hiện hữu giáp với phân lô của dự án, sau lô đất được thiết kế rãnh thoát nước thải B40 giáp với tường mương; dự án thi công không ảnh hưởng tới hệ thống thoát nước hiện trạng của thôn. Tình trạng ngập úng mương thoát nước mỗi khi có mưa lớn là do người dân vứt rác thải bừa bãi, đổ thải vật liệu xây dựng xuống lòng mương, cây dại, cỏ dại mọc tốt gây ách tắc dòng chảy. Trên cơ sở báo cáo của Ban QLDA ĐTXD huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND xã Quang Châu tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức người dân không vứt rác, đổ thải vật liệu xây dựng xuống lòng mương. Đồng thời, tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy; có phương án cải tạo, xây mới hệ thống mương trên để đảm bảo thoát nước tránh gây ngập úng, ô nhiễm môi trường khu dân cư

5. Cử tri xã Hương Mai có ý kiến: Ngày 10/3/2022, UBND xã đã có Tờ trình số 21/TTrUBND về việc đề nghị bổ sung dự án khu dân cư dịch vụ thôn Xuân Lạn với diện tích 2.400 m² nằm trong quy hoạch. Đề nghị UBND huyện sớm cho chủ trương xây dựng.

Ngày 11/7/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1439/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng khu dân cư thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; hiện dự án đang tiến hành triển khai các thủ tục liên đến công tác chuẩn bị đầu tư.

6. Cử tri xã Vân Hà có ý kiến: Hiện nay, sau khi sáp nhập và được đầu tư một số phòng học mới thì so với nhu cầu thực tế, trường TH Vân Hà còn thiếu 02 phòng học, 01 phòng chức năng; các phòng học khu Thổ Hà được xây từ năm 1996 đến nay đã xuống cấp, không có nhà công vụ cho giáo viên ở xa đến công tác; khuôn viên trường tiểu học không đảm bảo diện tích chuẩn mức độ 2, so với quy định còn thiếu khoảng 4000 m², do địa hình thấp nên hay bị ngập khi có mưa lớn. Để đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn và đáp ứng tốt nhu cầu học và dạy, cử tri xã Vân Hà đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư, trang bị cơ sở vật chất cho các nhà trường và xem xét bố trí quy hoạch Trường Tiểu Học Vân Hà ra vị trí mới đảm bảo

diện tích trường đạt chuẩn mức độ 2, khuôn viên đồng bộ, trường tập trung một khu và đặc biệt có nhà công vụ cho giáo viên ở xa đến công tác và đề nghị UBND huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường THCS Vân Hà.

Dự án xây dựng Trường THCS Vân Hà được phê duyệt tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND, ngày 17/12/2022 của HĐND huyện trong danh mục đầu tư công 2022. Hiện nay đã hoàn thành phê duyệt dự án (do vướng mắc quy hoạch vùng thoát lũ nên đang thẩm định thiết kế BVTC- dự toán trình Sở Xây dựng thẩm định). Sau khi thực hiện đầu tư xong trường THCS ra vị trí mới sẽ thực hiện mở rộng khuôn viên trường tiểu học Vân Hà sang vị trí trường THCS cũ. Do quỹ đất trên địa bàn xã Vân Hà rất khó khăn nên việc đầu tư mở rộng các trường học cũng gặp nhiều khó khăn.

7. Cử tri Thượng Lan đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư cải tạo một số phòng học trường THCS xã Thượng Lan, do các phòng học được xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp. Đồng thời đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí kinh phí đầu tư thêm mới các phòng học của 03 trường (MN, TH, THCS). Bởi vì theo khảo sát năm học 2024- 2025 số lượng học sinh của cả 3 cấp trường đều tăng từ 2 đến 3 lớp.

+ Trường Tiểu học Thượng Lan được phê duyệt trong danh mục đầu tư công 2022 tại NQ 03/NQ-HĐND ngày 15/01/2022, Ban QLDA là chủ đầu tư và đang tiến hành thi công xây dựng bổ sung cơ sở vật chất cho trường;

+ Trường THCS Thượng Lan được phê duyệt trong danh mục đầu tư công 2022 tại NQ 20/NQ-HĐND ngày 19/09/2022 (điều chỉnh sang năm 2023 tại TBKL số 545-TB/HU ngày 29/10/2022);

+ Trường MN Thượng Lan được phê duyệt danh mục đầu tư công 2022 tại NQ 14/NQ-HĐND ngày 20/07/2022, hiện tại Ban QLDA&ĐTXD đang triển khai thực hiện các bước đầu tư xây dựng công trình (dự kiến khởi công trong quý I/2023).

8. Cử tri xã Hồng Thái có ý kiến: Dự án xây dựng trường Mầm non xã Hồng Thái tại thôn Như Thiết đã được UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư. Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để sớm triển khai dự án nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập của con em địa phương

Dự án xây dựng trường mầm non xã Hồng Thái nằm trong khu dân cư thôn Như Thiết (giai đoạn 2). Tuy nhiên hiện nay chưa hoàn thành công tác GPMB. Hiện UBND xã Hồng Thái đang tập trung hoàn thành công tác BT, GPMB; sau khi đủ điều kiện UBND huyện sẽ xem xét hỗ trợ vốn trong trường hợp cân đối được.

1. Cử tri thôn Đông Ích, xã Hương Mai có ý kiến: Năm 2019, tuyến đường liên xã từ Quán Rãnh đi Đông Ích và đi Trung Sơn đã được UBND huyện đầu tư mở rộng mặt đường dải áp phan và chỉ xây rãnh thoát nước ở những khu vực đã có dân cư sinh sống, không xây rãnh thoát nước đối với những khu vực chưa có dân cư sinh sống. Do đó, đến thời điểm hiện tại khi người dân ra xây dựng và làm nhà ở dọc hai bên tuyến đường này thì không có rãnh thoát nước làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và tuổi thọ của tuyến đường. Đề nghị UBND huyện quan tâm bổ sung hệ thống rãnh thoát nước tại khu vực này.

Đối với nội dung ý kiến cử tri nêu, UBND xã Hương Mai đã khảo sát và đang thực hiện các quy trình đầu tư, dự kiến khởi công trong quý II/2023.

2. Cử tri thôn Cầu, xã Tự Lạn và xã Hương Mai đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm việc với Công ty cấp nước sinh hoạt đô thị 206 về khảo sát, lắp đặt đường ống và cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Vì hiện nay, hệ thống nước ngầm tại các khu vực này đã bị ô nhiễm, không hợp vệ sinh.

Đối với nội dung trên, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị kiểm tra thực tế và làm việc với Công ty cổ phần cấp nước và môi trường đô thị 206 vào các ngày 10/8/2022 và ngày 25/11/2022. Tại buổi làm việc, Phòng Quản lý đô thị đã yêu cầu Công ty khảo sát thực tế nhu cầu sử dụng nước của các hộ dân, triển khai lắp đặt đường ống phục vụ cấp nước cho nhân dân.

- Đối với địa bàn xã Tự Lạn: Tại địa bàn thôn Cầu, Công ty đã thi công lắp đặt đường ống phân phối đến thôn và đường ống dịch vụ đảm bảo cấp nước cho người dân có nhu cầu, đối với đường ống dịch vụ triển khai trong thôn phủ được khoảng 80% trên tổng đường giao thông của thôn; Các thôn khác trên địa bàn xã Tự Lạn Công ty đã triển khai cấp nước đến các thôn, sẵn sàng đầu nối cấp nước cho người nhân khi có nhu cầu.

- Đối với địa bàn xã Hương Mai: Công ty đã triển khai, hoàn thành lắp đặt đường ống cấp nước phân phối, đường ống nhánh, dịch vụ xuyên suốt qua địa bàn xã theo đường tỉnh Hương Mai – Song Vân đoạn từ KM 4+00 (đầu đường QL37 đi 2 bên đường qua các thôn: Mai Thượng, Mai Hạ, Xuân Lạn, Tam Hợp, Đông Ích). Công ty cơ bản đã triển khai cấp nước tới các thôn trên và đang triển khai lắp đặt, phát triển cấp nước cho các khách hàng có nhu cầu.

5	Văn hóa – thông tin	
	<p>1. Cử tri các xã: Hương Mai, Vân Trung, Quảng Minh có ý kiến: Trên địa bàn xã Hương Mai có Đình Mai Hạ được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2017. Hiện nay một số hạng mục của công trình di tích lịch sử đã xuống cấp nghiêm trọng, nhất là phần mái có nguy cơ bị sứt phần hồi phải. Việc trùng tu đình Mai Hạ đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn trong khi ngân sách địa phương rất khó khăn. Bên cạnh đó, Đình, Chùa, Đền của thôn Trung Đồng, xã Vân Trung; Chùa Lương Minh, xã Quảng Minh hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, toàn bộ tượng phật tại Chùa Lương Minh đã được hạ giải chuyển về nhà khách của Chùa hơn một năm nay nhưng chưa có kinh phí để thực hiện. Đề nghị UBND huyện quan tâm xem xét hỗ trợ kinh phí để trùng tu, cải tạo, nâng cấp các hạng mục đã bị xuống cấp để bảo tồn di tích lịch sử đã được xếp hạng</p> <p>Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 về Phê duyệt Đề án tu bổ, tôn tạo hệ thống di tích trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025. Theo Đề án, các di tích có tổng mức đầu tư từ 5 tỷ đồng trở lên (trừ các di tích có trong danh mục huyện đầu tư 100%) huyện hỗ trợ thu bổ như sau: (hỗ trợ 1.000.000.000 (Một tỷ đồng)/ di tích cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt. Hỗ trợ 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng)/di tích xếp hạng cấp tỉnh).</p> <p>- Đối với di tích Đình Mai Hạ, xã Hương Mai; di tích Chùa, Đền Trung Đồng, xã Vân Trung. Theo Đề án, các di tích trên có trong danh mục tu bổ tôn tạo vào năm 2023. Do hiện nay UBND xã Hương Mai và xã Vân Trung chưa lập hồ sơ xin thoả thuận tu bổ tôn tạo di tích gửi Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, đồng thời chưa có quyết định chủ trương đầu tư nên Chủ tịch UBND huyện chưa bố trí nguồn vốn tu bổ. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Hương Mai và xã Vân Trung sớm lập hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư; đồng thời gửi báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND huyện (qua Phòng Tài chính-Kế hoạch) bố trí nguồn vốn ngân sách năm 2023 theo quy định.</p> <p>- Đối với di tích đình Trung Đồng, xã Vân Trung, do không có trong Đề án tu bổ, tôn tạo hệ thống di tích huyện Việt Yên giai đoạn 2022-2025 nên không được xem xét hỗ trợ kinh phí.</p> <p>- Đối với di tích Chùa Lương Minh, xã Quảng Minh, UBND tỉnh đã có quyết định phân bổ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh về cho xã Quảng Minh 400 triệu đồng để triển khai tu bổ. Tuy nhiên, để được hưởng gói hỗ trợ của huyện theo Đề án đã được phê duyệt, yêu cầu UBND xã Quảng Minh lập báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND huyện bố trí nguồn vốn bổ sung vào ngân sách năm 2022 (qua Phòng Tài chính-Kế hoạch) để được xem xét hỗ trợ theo quy định.</p>	

2. Cử tri thôn Hạ Lát, xã Tiên sơn đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để trùng tu, nâng cấp khu di tích lịch sử Ao Miếu được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia. Vì hiện nay, khu di tích lịch sử này đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 về Phê duyệt Đề án tu bổ, tôn tạo hệ thống di tích trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025. Theo Đề án đã được phê duyệt thì Ao Miếu, chùa Bồ Đà được UBND huyện ưu tiên đầu tư tu bổ tôn tạo trong năm 2024, với kinh phí đầu tư 10 tỷ đồng từ ngân sách huyện.

3. Cử tri thôn Cầu, xã Tự Lạn có ý kiến: Hiện nay, hệ thống truyền thanh IP trên địa bàn thôn được bố trí ít cụm loa, tần xuất phát yếu, một số hộ dân không nắm bắt được kịp thời các thông tin do Đài truyền thanh huyện phát sóng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát, lắp đặt bổ sung thêm một số cụm loa trên địa bàn thôn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận các thông tin chung của huyện

Hiện nay, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn huyện Việt Yên nói chung và các xã, thị trấn nói riêng đang được các cấp Đảng, chính quyền rất quan tâm. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp và phát triển hệ thống truyền thanh IP thông minh cho các đài cơ sở trên địa bàn huyện Việt Yên; Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 của UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp và phát triển hệ thống truyền thanh IP thông minh cho các đài cơ sở trên địa bàn huyện Việt Yên. Theo đó: Bổ sung thêm các thiết bị phòng máy và phát triển lắp đặt thêm các cụm loa IP cho các khu dân cư mới và các khu vực vùng lõm trên địa bàn của 15 xã, thị trấn, trong đó có xã Tự Lạn. Bổ sung thêm loa mới thay thế vào các vị trí điểm loa lắp tận dụng loa cũ và đầu tư bổ sung thêm máy tính cho các đài cơ sở đang sử dụng máy tính cũ không đảm bảo phục vụ công tác tuyên truyền. Dự án sẽ thực hiện đảm bảo tính đồng bộ, tương thích của công nghệ tiên tiến đến cấp xã, xây dựng mô hình chuẩn của hệ thống truyền thanh cơ sở đến các cấp; đảm bảo đầu tư tiết kiệm, khả năng khai thác hiệu quả, ổn định và lâu dài, mở rộng diện phủ sóng phát thanh, nhất là những vùng lõm hiện chưa có sóng, đáp ứng hầu hết các khu dân cư có thể nghe tiếng nói của Đài truyền thanh.

6 Điện lực

Cử tri xã Vân Hà có ý kiến: Năm 2018, Hệ thống đường điện trên địa bàn xã được đầu tư, nâng cấp, cải tạo lại toàn bộ hệ thống lưới điện, các cột điện được thay thế bằng cột tròn, dây điện được đưa lên cao. Hiện nay, còn duy nhất toàn bộ hệ thống đường điện và cột điện

khu vực xóm 1, thôn Yên Viên chưa được cải tạo nâng cấp, nhiều cột và dây điện đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Vậy, đề nghị UBND huyện có ý kiến với Điện lực Việt Yên quan tâm, đầu tư nâng cấp hệ thống điện tại khu vực này

Đường dây và hệ thống cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của xã Vân Hà được ngành Điện tiếp nhận nguyên trạng từ năm 2010. Từ khi tiếp nhận ngành Điện đã liên tục đầu tư xây dựng các trạm biến áp mới, cải tạo đường dây cũ để đảm bảo cấp điện an toàn ổn định trên địa bàn xã Vân Hà. Qua kiểm tra, hiện còn một số khu vực dây dẫn và hệ thống cột điện đã xuống cấp nhưng vẫn đảm bảo vận hành.

Để phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của người dân xã Vân Hà, Điện lực đã có kế hoạch đưa vào dự án Đầu tư xây dựng giai đoạn 2023-2024. Để thực hiện cải tạo theo nội dung trên, Điện lực Việt Yên đề nghị địa phương quan tâm hỗ trợ giải phóng mặt bằng bố trí vị trí đặt trạm biến áp, vị trí trồng mới cột hạ áp để thay thế cải tạo lưới điện cũ kém tại khu vực các thôn trên địa bàn xã Vân Hà.